

ปาฐกถาพิเศษ

“เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”

โดย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

ณ โรงเรียนเตรียมทหาร

วันจันทร์ ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๘

เมื่อผมได้รับหนังสือเชิญจากผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารให้มาพบกับนักเรียนเตรียมทหาร ผมดีใจมากและมีความเต็มใจอย่างยิ่ง ตั้งแต่เกษียณอายุราชการ เกษียณอายุจากนายกรัฐมนตรีก่อน ก็มีสถาบันต่าง ๆ ได้เชิญให้ไปพูดกับเด็ก ๆ หลาย ๆ แห่ง หลายครั้งเหมือนกัน แต่ว่าไม่เคยได้รับเชิญจากสถาบันทหารเลย ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ท่านผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารได้เชิญให้มาก็ดีใจที่ได้พบกับผู้บัญชาการ นายทหารของโรงเรียนเตรียมทหาร แล้วก็โดยเฉพาะเด็ก ๆ สำคัญกว่าคนที่อยู่ในหอประชุมนี้ เตียวเราจะพูดถึงเรื่องของนักเรียนเตรียมทหารที่คิดว่าควรจะทำในชีวิตอย่างไร แต่ตอนนี้ ขอพูดกับผู้บัญชาการไว้ แล้วก็พวกเราที่เป็นนายทหารที่ต้องมีหน้าที่ดูแลเด็ก ก็ขอให้นึกว่าเด็กทั้งหมดที่เราดูแลอยู่นี้ เรามีหน้าที่รับผิดชอบที่จะบ่มเพาะนักเรียนเตรียมทหารทุก ๆ รุ่น ทุก ๆ ชั้นปี ให้เติบโตมา ให้เติบโตขึ้นเป็นนายทหารที่ดี เป็นนายตำรวจที่ดี เพราะฉะนั้นผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร หรือโรงเรียนเตรียมทหาร นับว่ามีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเพาะนายทหารของกองทัพของเรา ถ้าเราเพาะไม่ดีพอหรือไม่ดีมาก เราก็จะได้นายทหารที่ไม่ดีพอ ถ้าเราได้นายทหารไม่ดีพอ กองทัพก็ไม่ดี เพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาโรงเรียนเตรียมทหาร ที่จะเริ่มบ่มเพาะเด็กของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นนายทหารที่ดีให้ได้ แต่ในขณะเดียวกัน โรงเรียนเตรียมทหารก็มีหน้าที่ทำอย่างที่ว่าไปแล้ว แต่เด็กนักเรียนเตรียมทหารก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำ แล้วเราก็จะพูดกันต่อไป เด็กนักเรียนเตรียมทหารนี้ต้องถือว่าเป็นวัยรุ่นทุกคนห่วงอนาคตของชาติ และทุกคนก็พูดว่าเด็กคืออนาคตของชาติ ซึ่งเป็นเรื่องจริง พวกเราทั้งหลายพันกว่าคนที่นั่งอยู่ ณ ที่นี้ต้องถือตัวว่า เราต่อไปจะเป็นผู้กำหนดบทบาทของกองทัพ ไม่ใช่ทุกคนหรอก แต่ที่นั่งอยู่ในที่นี้ทั้งพันกว่าคนนี่ จะมีหลายคนทีเดียวที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และเป็นผู้กำหนด บทบาทของกองทัพทุกคน แต่ตอนนี้เรายังเป็นเด็กอยู่ ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ วัยรุ่นก็มีอารมณ์ มีความคิด มีความต้องการเหมือนกับวัยรุ่นโดยทั่วไป แต่พวกเราที่เป็นนักเรียนเตรียมทหารนี้มีความแตกต่างก็คือ เราอยู่ในโรงเรียนเตรียมทหารที่มีระบบ ข้อบังคับ มีวินัยที่แตกต่างและเข้มแข็งมากกว่าเด็กวัยรุ่นในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ วัยรุ่นเดี๋ยวนี้เมื่อโลกที่เขาเรียกว่าโลกาภิวัตน์ได้มาถึงประเทศของเรา มันมีทั้งส่วนดีและส่วนไม่ดีที่เข้ามา เด็กที่เป็นนักเรียนเตรียมทหารไม่ว่าปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ ต้องถือตัวว่าเราเป็นนายนะ อาจจะมีเด็กชายสักสิบยี่สิบคนในพันกว่าคน เราต้องถือว่าเราโตแล้ว เราคิดเป็นแล้ว เพราะฉะนั้นจะต้องทำให้คนอื่นไม่ต้องเดือดร้อนชีวิตวัยรุ่นเป็นชีวิตที่ค่อนข้างจะสับสนนิดหน่อย มีคนเขาพูดกันว่าเด็กวัยรุ่น รวมทั้งนักเรียนเตรียมทหารโตเกินกว่าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะต้องไปพะเน้าพะนอ แต่ก็ยังเด็กเกินไปที่จะคิดกำหนดจุดหมายปลายทางของตนเองได้ แต่นักเรียนเตรียมทหารจะต้องไม่คิดอย่างนั้น จะต้องคิดว่าโรงเรียนเตรียมทหารได้บ่มเพาะอบรมบ่มนิสัยของเราให้เป็นทหาร ทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะต้องมีความเข้มแข็งพอที่จะคิดเป็น คิดดี ทำดี รู้จักแยกแยะความดีจากความชั่วได้ ทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้เป็นพันกว่าคนจากสองหมื่นกว่าคนที่สอบแข่งขันกันมาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารทุกคนสมควรใจ ไม่มีใครบังคับให้มาเป็นนักเรียนเตรียมทหารทุกคนต้องการเป็นทหาร ต้องการยึดทหารเป็นอาชีพ อยากจะชี้ให้เห็นอย่างหนึ่งว่าเพื่อน ๆ เราที่ยังเรียน ม.๔ ม.๕ ม.๖ อยู่ที่ยื่นเขาเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้วจบออกไป แล้วเขาก็อาจจะมียุทธอาชีพต่าง ๆ กัน แต่เราทั้งหมดต้องเป็นทหาร มียุทธอาชีพเป็นทหาร ที่แตกต่างกันที่เห็นได้ชัดที่สุดคือ ชาวบ้านเมืองของเราต้องมีทหาร ไม่มีประเทศใดในโลกนี้ที่

ไม่มีกำลังรบของตัวเอง เพราะฉะนั้นเราต้องเห็นว่า ความแตกต่างของเราที่เป็นนักเรียนทหารแตกต่างจากนักเรียนสถาบันอื่น ๆ เพราะเรามีหน้าที่ที่ทหารมี นักเรียนคงจะเรียนประวัติศาสตร์มาว่าในสมัยโบราณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพระมหากษัตริย์ทรงเป็นนักรบ เป็นจอมทัพไทย ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ยังเรียกเราถวายยศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าทรงเป็นจอมทัพไทย ทรงเป็นแม่ทัพที่นำทัพเข้าสู่สนามรบด้วยพระองค์เอง เพราะฉะนั้นอาชีพของเราจะไปเปรียบเทียบกับอาชีพอื่น ๆ ไม่ได้ คนอื่น ๆ ที่เขามีอาชีพอื่นที่เป็นข้าราชการพลเรือน เป็นพ่อค้า ประชาชน เป็นอะไรก็ตาม เขาเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้ แต่เราไม่เป็นไม่ได้ เราต้องเป็นทหารเพราะเราคือหลักสำคัญของชาติบ้านเมือง เราจะทอดทิ้งชาติบ้านเมืองไปทำอย่างอื่นไม่ได้ เพราะเราสมัครใจเข้ามาเป็นทหาร เรารู้ว่าเราจะมาเป็นทหารเพื่ออะไร เพื่อถวายชีวิตเป็นราชพลี เพื่อปกป้องชาติบ้านเมือง เพื่อช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้เป็นหลักสำคัญของชาติบ้านเมือง ก่อนที่จะไปถึงตรงที่เราจะเติบโตขึ้นออกมาเป็นหลักของชาติบ้านเมือง ตอนนี้เรายังเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ขอแนะนำว่าเมื่อเรายึดทหารเป็นอาชีพแล้ว เราจะต้องมีความภูมิใจในอาชีพของตัวเอง ใครก็ตามที่มาเป็นทหาร ถ้าไม่ภูมิใจในการเป็นทหารแล้วโปรดลาออกไปเลย เพราะไม่มีประโยชน์ ใครก็ตามที่เป็นทหารแต่ไม่รักสถาบันของทหาร ไม่รักกองทัพ ไม่รักชาติบ้านเมือง ก็โปรดลาออกไป เพราะว่าอยู่ไปก็ไม่เจริญเติบโต ไม่ก้าวหน้า และในใจของเราต้องเป็นทหารตั้งแต่วันแรก ที่เข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร แล้วก็การเป็นทหารไม่ใช่อยู่ที่เครื่องแบบ ไม่ได้อยู่ที่ดาวแต่มันอยู่ในใจของเรา เราต้องเป็นทหารด้วยจิตวิญญาณของเรา โรงเรียนเตรียมทหารมีหน้าที่ที่จะบ่มเพาะพวกเธอทั้งหลายให้เป็นทหารที่ดี ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้ พวกเธอก็ต้องรับสิ่งที่โรงเรียนเตรียมทหารได้ให้กับพวกเธอไว้ด้วยความเต็มใจ ด้วยความมั่นใจ ด้วยความภูมิใจว่า เราจะเป็นทหารที่ดีที่สุดของกองทัพของเรา ที่นี้ในรายละเอียด เราจะทำอย่างไร ถ้าเกิดมาเป็นนักเรียนเตรียมทหาร หนึ่งก็ต้องมุ่งมั่นเรียนให้จบตามที่เรากำลังจะไปต่อโรงเรียนนายร้อย โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่เรียนให้จบก็ไม่ได้หมายความว่า เรียนจบตามหลักสูตรของโรงเรียนเตรียมทหารเพียงอย่างเดียว เรียนให้จบต้องหมายความว่าเราต้องเรียนเพื่อรู้ว่าเราจะเป็นนักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนนายร้อยตำรวจ เราจะต้องทำตัวอย่างไร หมายความว่าไม่ใช่เอาแต่จบอย่างเดียวแต่จบให้รู้ว่าต่อไปนั้นเราจะเข้ามหาวิทยาลัยของทหารเมื่อเราจบโรงเรียนเตรียมทหารแล้ว เราจะเป็นนักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนนายร้อยตำรวจแล้ว จำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่า เหล่าของเรามีหน้าที่ทำอะไร ตอนนี้เขาก็สอน โรงเรียนเตรียมทหารเขาก็สอน แต่ว่าที่จำเป็นก็คือ เราต้องก้าวออกจากโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อไปสู่โรงเรียนทั้งสี่เหล่า ด้วยความภาคภูมิใจ ส่งผ่าเผยและภูมิใจ ต่อไปนี้อีกสี่ปี จบจากโรงเรียนทหารอีกสี่ปี ผมจะออกไปเป็นนายทหารที่มีเกียรติที่สุดของชาติบ้านเมืองของเรา ผมจะเดินยึดดอก อกผายไหล่ผึ่ง ว่าผมเป็นนักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศที่มีเกียรติ มีศักดิ์ มีศรี และไม่ใช่ทุกคนเป็นได้ มีแต่พวกผมเท่านั้นที่สามารถเป็นได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยมี พระราชดำรัสถึงเรื่องความอดทน อดกลั้น อดออม นักเรียนทั้งหลายก็ต้องจำไว้ว่า อดทนหมายความว่า เราต้องอดทนต่อความยากลำบากที่เราจะได้รับในขณะที่เป็น นักเรียนเตรียมทหาร ต้องทนได้ ต้องสู้ได้ ต้องไม่ท้อถอย ต้องไม่ยอมแพ้ ต้องอดกลั้นให้ได้ต่อสิ่งเย้ายวนทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ได้กัวยุ่นต้องการ ความโก้ ความเห็นผิดเป็นชอบ สิ่งนั้นเราต้องทำให้ได้ คำว่าอดออมอาจจะไม่ค่อยเข้าใจ ไม่หมายความว่าไม่มีเงินเท่าไรก็รู้จักอดออม แต่หมายความว่าต้องรู้จักการบริหารตัวเองในการที่เป็นนักเรียนเตรียมทหารด้วย ที่อยากจะแนะนำบรรดานักเรียนเตรียมทหารทั้งหลายว่า หรือคนอื่นก็คือว่า เมื่อเราเป็นนักเรียนเตรียมทหารเลือกเหล่าแล้ว เป็นทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจแล้ว ที่เราควรจะทำก็คือมุ่งมั่นไปข้างหน้า ว่าเราจะเป็นนายทหารกันอย่างไร ตอนนี้อาจจะยังคิดไม่ออกว่าจะไปทำอะไรถึงจะดีที่สุด บางคนก็อาจจะคิดออกเพราะว่ามีพ่อแม่เป็นทหาร มีญาติพี่น้องเป็นทหาร ก็อาจจะเฒ่าถามได้ แต่ถ้าใครคิดไม่ออกก็มีตัวอย่างให้ดู เราจะต้องคิดว่าเราจะเป็นทหาร เราจะไปเป็นทหารอย่างที่เรารู้จักคือใครบ้างที่ดี ที่เราเคารพนับถือ และชมเชย หรือยกย่อง ที่เราคิดว่าเราเป็นเดินตามรอยของท่านเหล่านั้น ที่นั่งอยู่บนเวทีนี้ก็มี พลเอก สุรยุทธ์ฯ ซึ่งเคยเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เป็นผู้บังคับบัญชาของโรงเรียนเตรียมทหาร เคยเป็นผู้บัญชาการทหารบก มี พลเรือเอก ประเจตน์ฯ ซึ่งเคยเป็นผู้บัญชาการทหารเรือที่ชวนมาด้วยเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักว่า เราต้องการแบบแผนแบบไหน เราต้องการใครที่เราจะเดินตาม ถ้าเราเป็นทหารบกเราจะเป็นแบบของใคร แบบที่ดีที่สุดของเราคือใครที่เราอยากเป็นให้เท่าหรือให้เหมือนกับคนที่เราอยากให้เป็น ต้องเลือกสักคนหนึ่งอย่างน้อยต้องเลือกสักคนว่า เราจะเลือกตัวอย่างที่เรายกย่องเคารพนับถือคือใคร แล้วก็ไปอ่านไปศึกษาไปทำความเข้าใจว่าคนที่เรายกย่องนับถือนั้น ที่ท่านเติบโตจากนักเรียนนายร้อย นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายเรืออากาศมาอย่างไร จนถึงได้รับการยกย่องคนที่จะเป็นแม่แบบพ่อแบบของเรามีเยอะ มีให้เลือกเยอะ แล้วแต่จะไปเลือกใครก็ได้ แต่ที่มีและเลือกไม่ได้ เพราะว่ามีองค์เดียว คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านคือ พ่อแบบที่ดีที่สุดที่เราจะเจริญรอยตาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประเสริฐที่สุดในโลก เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ใสสะอาดที่สุดในโลก เป็นที่ยกย่องเคารพของคนไทย เป็นที่เคารพยกย่องของคนต่างประเทศ ท่านไม่เคยทรงทำอะไรร้ายที่เสียหาย มีแต่ทรงช่วยเหลือคน เพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พวกเราจะต้องดำเนินรอยตาม ที่เขาเรียกกันว่า ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท ที่ไม่ค่อยพูดถึงนักเรียนนายร้อยตำรวจ หรืออาชีพตำรวจ เพราะว่ารุ่นน้อยพูดไม่ค่อยได้ ก็นักเรียนเตรียมทหารที่จะไปเป็นนายตำรวจก็จะน้อยใจเพราะว่าไม่รู้จักโรงเรียนนายร้อยตำรวจดี พูดไม่ได้ เป็นทหารอย่างทีพูดเมื่อก็ว่า ถ้าเราไม่ภูมิใจในสถาบันที่เราเป็นอยู่ละก็ป่วยการ ไม่มีประโยชน์ ถ้าเราไม่ภูมิใจในสิทธิของเราในการเป็นทหารเราก็เป็นทหารที่ตีไม่ได้ ถ้าเราไม่รู้จักแยกแยะว่า อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัว อันนี้เป็นเรื่องของส่วนรวม ถ้าเราไม่เข้าใจว่าวินัยคืออะไร คำสั่งคืออะไร ถ้าเราเอาไปปนเปกกับสิทธิของมนุษย์ชน ว่าคนเราทำอะไรก็ได้เพราะว่ามีสิทธิเสรีภาพในการทำ ทหารไม่ได้หรอก ทหารต้องอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับ วินัย อะไรที่เป็นคำสั่งของทหารจะต้องปฏิบัติ วันไว้อย่างเดียวที่คำสั่งนั้นเป็นคำสั่งที่ผิดกฎหมาย ซึ่งเราไม่ต้องปฏิบัติ เพราะฉะนั้นทุกคนถือว่าจะทำอะไรก็ได้ ไม่ได้ เป็นทหารต้องมีวินัยต้องมีระเบียบ ต้องมีผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อตอนที่ไปเป็นทหารอยู่ เคยสอนแล้ว ก็บางที่นักเรียนเตรียมทหารก็อาจจะเคยได้ยิน พวกเราต่อไปก็ต้องไปเป็น ผู้บังคับบัญชาคนอื่น พอจบก็ต้องเป็นผู้บังคับหมวด ต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาภายในหมวดของตัวเอง เติบโตขึ้นมากก็มีผู้ใต้บังคับบัญชามากขึ้น สิ่งทีผู้นำจะต้องมีในตัวตนของตนก็คือ ผู้นำจะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ถ้าใครทำได้ตามนี้รับรองว่าจะเจริญก้าวหน้า ถ้าเราเป็นผู้บังคับหมวดที่ดี โตขึ้นมา เราก็เป็นผู้บังคับกองร้อยที่ดี ผู้บังคับกองพันที่ดี แต่ตราบไต่ที่เราเป็นคนไม่ดี เราจะไปสอนคนอื่นว่าให้ทำดี ไม่มีใครฟัง ไม่มีใครเชื่อ เพราะคนสอนไม่ดี เพราะว่าเราต้องเป็นคนดีจริง ๆ แล้วก็ขอให้จำไว้ว่าผู้บังคับบัญชาที่ดีนั้นจะต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เห็นตลอดปี ตลอดชาติ

ตลอดชีวิตที่รับราชการทหาร เขามีพูดกัน บางทีเด็ก ๆ อาจจะไม่เคยได้ยินว่าคนเราเมื่อเป็นทหารครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องเป็นไปตลอดชีวิต เป็นไปจนตาย เพราะว่าโรงเรียนเตรียมทหารก็ดี โรงเรียนนายร้อยก็ดี โรงเรียนนายเรือก็ดี โรงเรียนนายเรืออากาศก็ดี เขาจะฝังลึกตรงนี้ ลงไปในหัวใจของเราว่า เป็นทหารไม่ได้เป็นแต่กายเป็นแต่เครื่องแบบ ต้องเป็นในใจ เป็นในจิตวิญญาณของเรา เพราะฉะนั้นเราเป็นทหารที่หนึ่งแล้วนี่จะถอดความเป็นทหารออกจากร่างกายของเราไม่ได้จนกว่าเราจะตายไป เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ พวกเราจะต้องรู้สึกว่าเป็นทหารนั้นคือการทดแทนบุญคุณแผ่นดิน ที่คนไทยไม่สามารถที่จะทำได้เหมือนกับเราทุกคน เพราะฉะนั้นในใจเราต้องฝังเลือดทหาร ฝังเข้าไปได้แล้ว ฝังอย่างที่เราได้รับการสั่งสมจากผู้บังคับบัญชา แล้วถ้าเราออกไปทำงาน เราจะรู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไร ความรู้สึกอันนั้นมันจะฝังอยู่ในหัวใจว่า ตั้งแต่เราเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ต่อไปนี้เราเป็นทหารแล้ว เราจะไปไหนมาไหนก็ไปจนตาย ถ้าไม่สามารถฝังอย่างนี้ไปได้ก็เป็นทหารที่ไม่ดี ต้องฝังให้รู้ว่าการเป็นทหาร เป็นเกียรติของลูกผู้ชายเรา ลูกผู้หญิงด้วย เป็นเกียรติที่คนอื่น ๆ ไม่สามารถจะแสวงหาได้ง่าย ๆ เลยกทหารได้ช่วยชาติบ้านเมืองมาอย่างทีกล่าวมาแล้ว ต่อไปนี้เราก็ต้องมีหน้าที่ดูแลชาติบ้านเมือง ต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านเมืองของเรา เพราะอย่างทีกล่าวในตอนต้นว่าทหารเป็นหลักของชาติบ้านเมือง เราต้องทำตัวให้เป็นหลักของชาติบ้านเมืองจริง ๆ เคยบอกกับผู้บังคับบัญชาในกองทัพต่างๆ

ว่า เราต้องถือว่าเราเป็นทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแน่นอน กองทัพจะต้องทำตามนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลมีนโยบายที่จะปรับปรุงกองทัพอย่างไร ก็โอเค แต่เราไม่ใช่ทหารของรัฐบาล เราเป็นทหารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีคำคำหนึ่งที่พวกเราไม่ค่อยเคยได้ยิน คงไม่เคยได้ยิน เรามักพูดกันว่าเราต้องเป็นทหารด้วยกาย ด้วยใจ ด้วยจิตสำนึก ว่าเราเป็นทหารเพราะเรารักชาติบ้านเมืองของเราแต่คำอีกคำหนึ่งที่เรารู้จักกัน ที่ไม่ค่อยได้ยินคือคำว่า จิตวิญญาณ เป็นคำที่ค่อนข้าง

ใหม่ อยากให้นักเรียนทุกคนมีจิตวิญญาณในความเป็นทหาร จิตวิญญาณคืออะไร จิตวิญญาณก็คือพลังจิตที่อยู่ในตัวของเรา ที่คนเก่ง คนฉลาด คนรักชาติบ้านเมือง คนเห็นแก่ส่วนรวมไม่เห็นแก่ส่วนตัวจะมีได้ แต่ถ้าคนเหลวไหล คนขี้โกง คนไม่เห็นแก่ชาติบ้านเมือง จะไม่มีเป็นอันขาด นี่คือจิตวิญญาณ อยากให้คนไทยทุกคนมีจิตวิญญาณที่จะทำให้เกิดขึ้นในตัวของตัวเอง แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ในการที่จะเป็นนายทหารที่ดีต่อไป เมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่อง การตอบแทนพระคุณแผ่นดิน เรื่องนี้

คนที่พยายามเอาคำว่า เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน (พูด) ไปให้มีความกว้างขวางในชาติบ้านเมืองของเรา เพราะว่าเป็นคำที่จะเตือนให้เราเป็นคนดีจะเตือนให้เรารู้ว่า บุญคุณแผ่นดินคืออะไร ชาติบ้านเมืองนี้ได้อะไรเราบ้างบรรพบุรุษของเราได้อะไรเราบ้าง ทุกคนจะต้องเข้าใจว่า ถ้าเราไม่ได้เกิดที่นี่เราก็ต้องไปเกิดที่อื่น ที่ไหนก็ไม่รู้ แต่เราเกิดมาที่นี่ เป็นคนไทย จะนับถือศาสนาอะไรก็เป็นคนไทยทั้งนั้น เป็นคนไทยเท่าเทียมกัน เพราะฉะนั้นเป็นทหารจะต้องรู้จักคำว่าทดแทนบุญคุณแผ่นดิน บุญคุณแผ่นดินอธิบายยากแต่เข้าใจง่ายว่าแผ่นดินนี้มีบุญคุณต่อเราอย่างไร ก็ขอแสดงความยินดีต่อนักเรียนเตรียมทหารทั้งพันกว่าคน และก็ขอให้ถือว่าอาชีพทหารเป็นอาชีพที่ไม่สร้างความร่ำรวยให้พวกเราได้เลย แต่จะสร้างความเป็นคน ความเป็นผู้รู้จักบุญคุณแผ่นดิน จะสร้างความมีเกียรติ มีศักดิ์ มีศรีให้กับเรามาก ไม่สามารถจะหาจากอาชีพอื่นได้ ขอให้ภูมิใจว่า อาชีพทหารเป็นอาชีพที่เราจะวางตัวให้สง่าผ่าเผยที่สุด สามารถพูดกับคนอื่นได้ว่า ผมเป็นทหารของชาติ เป็นรั้วของชาติ ผมมีเกียรติ มีศักดิ์ ผมจะเป็นทหารที่ดี ผมจะดูแลบ้านเมืองให้ดี ผมจะประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนไทย เพื่อให้เขาเห็นว่า ทหารไทยเป็นทหารที่จะไว้วางใจ จะให้ความเคารพนับถือ จะให้ความศรัทธา ให้ดูแลชาติบ้านเมืองต่อไปในภายหน้า ที่พูดมาทั้งหมดนี้ขอให้ไปคิด คิดแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ แต่ว่าขอให้ไปคิด ถ้าเชื่อก็ขอให้ทำ ให้ช่วยกันทำ ขอพูดย้ำอีกทีว่า ทหารคือหลักของชาติบ้านเมือง ทหารได้แก่ กู้ กอบกู้สถานการณ์ที่เลวร้ายในชาติบ้านเมืองมาหลายครั้งหลายครา เราคือส่วนหนึ่งของตรงนั้น ขอให้ภาคภูมิใจในความเป็นทหาร ถ้าเราเป็นคนดี เป็นทหารที่ดี ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้น ไม่มีใครมาทำอะไรเราได้ เราจะยึดอกเดินกลางถนนโดยไม่ต้องก้มหน้าลงหลบตาใคร เพราะเราเป็นทหารที่ดี ขอให้ทุกคนเป็นอย่างนั้น ถ้าทุกคนเป็นอย่างนั้นแล้ว ชาติบ้านเมืองของเราจะมีแต่ความรุ่งโรจน์ มีเกียรติ และบ้านเมืองของเราจะไม่ตกอับ จะไม่วุ่นวาย เพราะเราเป็นทหารที่เข้มแข็ง ผมขอขอบคุณผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารอีกครั้งหนึ่ง ที่เชิญมาให้ผมได้พูดกับเด็ก ๆ ขอบอกเด็ก ๆ และผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหารว่า พวกเราแม้แต่เกษียณอายุไปแล้ว แต่อย่างทีพูด ถอดความเป็นทหารไม่ได้ เราหวัง ห่วงใยเด็ก ๆ ที่จะเติบโตไปเป็นทหาร ไม่ใช่หวังเพราะว่าพวกเขาจะไม่ดี แต่เป็นห่วงเพราะว่าพวกเขาจะไม่ค่อยเข้าใจว่า การเป็นทหารเมื่อเป็นครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องเป็นไปจนตาย โปรตรอย่าถอดความเป็นทหารออกจากร่างกาย โปรตรรักษาความเป็นทหารไว้ให้ได้จนตาย เพื่อชาติบ้านเมืองของเราจะได้มีทหารที่ดี มีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะก็ขอฝากเด็ก ๆ ไว้กับผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร และผู้ที่มีหน้าที่สั่งสอนเด็ก หวังว่าเด็กฟังแล้วคงเข้าใจ แล้วก็เอาไปคิดได้ว่า ควรจะทำตัวอย่างอะไรเพื่อให้เติบโตขึ้นเป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองของเรา ขออวยพรให้ทุกคนเรียนจบประสบความสำเร็จในชีวิต และโชคดีตลอดไป ขอใจมาก
